

Số: 01/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 1 năm 1990

CHỈ THỊ

Về việc cung cấp số liệu hiện trạng và phương hướng quy hoạch ngành phục vụ cho quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và lập luận chứng kinh tế kỹ thuật quy hoạch cải tạo và xây dựng thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành lập sơ đồ chung phát triển và phân bố lực lượng sản xuất theo Chỉ thị 212/CT ngày 04-8-1980 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chỉ thị 06/CT-UB ngày 7-3-1984 của UBND thành phố, Ban Phân vùng kinh tế là cơ quan thường trực của chương trình này.

Đồng thời được sự chấp thuận của Nhà nước (văn bản số 1930 V4 ngày 20-4-1984 của HĐBT) thành phố cũng đang triển khai thực hiện công tác lập luận chứng kinh tế kỹ thuật quy hoạch cải tạo và xây dựng thành phố giai đoạn 1986-2000, trong đó có quy hoạch cải tạo xây dựng đợt đầu 1986-1990 do Ủy ban Xây dựng Cơ bản, Viện Quy hoạch và Khoa học kỹ thuật xây dựng chủ trì. Đây là những công tác hết sức quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự cộng tác của nhiều ngành, nhiều chuyên gia kỹ thuật giỏi trong và ngoài thành phố kể cả chuyên gia các nước Xã hội Chủ nghĩa anh em.

Song song với công tác trên, thành phố cũng đang chỉ đạo thực hiện quy hoạch tổng thể trên địa bàn quận huyện. Những công tác quy hoạch quận huyện trên đây có liên quan mật thiết với các chương trình nghiên cứu tổng hợp của thành phố và đều có nhiệm vụ phải điều tra cơ bản tình hình kinh tế xã hội, cơ sở cấu trúc hạ tầng. Vì vậy, bước thu thập số liệu cần được tổ chức khoa học tránh tình trạng bỏ sót hoặc trùng lặp gây lãng phí sức lực, tiền của.

UBND thành phố yêu cầu các đồng chí Chủ tịch UBND các quận huyện tiếp tục chỉ đạo công tác điều tra bổ sung số liệu hiện trạng kinh tế - xã hội, cơ sở cấu trúc hạ tầng theo sự hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Phân vùng kinh tế, Ủy ban Xây dựng cơ bản, Viện Quy hoạch và KHKT XD. Các quận huyện cần cung cấp số liệu đã có về Ban Phân vùng kinh tế, Viện Quy hoạch và KHKT XD (Ủy ban XD CB/TP) chậm nhất là cuối tháng 2/1985 để 2 cơ quan này tổng hợp sử dụng trong các phương án quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và lập luận chứng kinh tế kỹ thuật quy hoạch cải tạo xây dựng trên địa bàn thành phố. Ban Phân vùng kinh tế, Viện Quy hoạch KHKT XD cần cử cán bộ của mình thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ để các tổ quy hoạch quận huyện thực hiện tốt công tác trên đây theo chức năng nhiệm vụ được giao.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Nam